

เมื่อสักกระแสดพระรชาดำรัส อันไพเราะที่
ตงคังนี้ โคนเลยจะร้องขอความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ไว้ได้ จึงเปล่งวาจาพร้อมกัน ไห—ฮือ!

แล้วเสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑน์ ทรง
หมายของที่จะทรงซื้อต่าง ๆ เวลา ๒ ข้ามเศษ
เสด็จขึ้น

วันที่ ๒๔ เย็นค่ำให้ราช ภูวภูพิพิธภัณฑน์
แลมีเสภาวิจารณ์ทววมหากเล็ก ซึ่ง มี สรรพ
รณ ชิคเปตพิศนินา ให้เป็นการ เือก เกริกแก่
ผู้ ที่มาชมการ แสดงพิพิธภัณฑน์

เวลา ๒ ทุ่มเศษ เสด็จออกพระราชทาน
รางวัลแก่ผู้ที่มีของที่ดีมาตั้งทั่วกัน เสด็จขึ้น
๕ ทุ่มเศษ

วันที่ ๒๕ เย็นค่ำให้คนดู เหมือนวันก่อน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทอด
พระเนตร ในเวลาค่ำ ทรงหมายของทรงซื้อต่าง ๆ
เช่น อันมาก บันดาของที่ ทรงซื้อทั้ง ยวงมีพระ
ราชประสงค์ที่จะพระราชทานไว้ ที่เกาะสีชัง
เกษมที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีความรักษาอยู่ แลให้
ราชภู ขาวเกาะไปทูลอย่าง สำหรับจะประ กอบ
ทำไว้ เป็นการพระบรมราชูปถัมภ์ แก่
เจ้าของผู้หาสิ่งของดี ๆ มาตั้ง ให้ได้รับผล
อันพิเศษ แลเป็นการแนะนำทางหาถิ่นของ
ราชภูในเกาะนั้น ถึงในเคี้ยวนี้ก็จะเห็นพยาน
ไว้แล้ว ว่าราชภู ขาวเกาะ จะได้มีทางหาถิ่น
อื่นอีก ก็ไม่ทั่วต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อราชภู
ได้เห็น อย่างในครั้งนี้ ก็มีผู้ทำแลผู้คิดจะทำ
ขึ้นมาก นัยว่าการ แสดงพิพิธภัณฑน์ เป็นการ
พนฟูให้เกาะสีชัง ซึ่งเป็นป่ารกพอทำไร่กบข้าง
ได้มีผลมีประโยชน์ขึ้นอีก

วันที่ ๓๐ เป็นวันที่สุดของการ แสดงพิพิธ

ภัณฑน์คราวนี้ เวลาบ่าย แสร. แกมเปอแมน
ราชทูตเยอรมันไปตั้งเกาะสีชัง ในการที่จะถวาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งแอมเปอเรอเยอรมัน
ส่งมาสำหรับเป็นพระเกียรติยศ ในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชไต้ไปชมการ แสดงพิพิธภัณฑน์
ด้วย

เสด็จออกแขกเมือง ที่เกาะสีชัง

ด้วย สมเด็จพระเจ้ากรุงเยอรมัน มี
พระราชประสงค์ที่จะทรงยกย่อง สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ให้ดำรง
พระเกียรติยศในเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างสูง
นอกอินทวิเคราะชั้นที่ ๑ จึงส่งมาให้ แสร. แกม
เปอแมน ราชทูตเยอรมัน ซึ่งประจำอยู่กรุง
เทพ. นี เพื่อที่จะได้นำทูลเกล้าฯ ถวาย
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพราะฉะนั้นจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการ รับราชทูต
ที่เกาะสีชัง

วันที่ ๒๕ แสร. แกมเปอแมน ได้ลง
เรือมกุฎราชกุมาร ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้รับ
จากกรุงเทพฯ ไปตั้งเกาะสีชัง เวลา ๒
ข้ามเศษ

วันที่ ๓๐ เวลาบ่าย ๕ โมง พระบาท
สมเด็จพระบรมราชินี ผู้ว่าราชการเมืองสมทปรภาการ
พาเรือ ๓๒ กกรรเซียงไปรับ แสร. แกมเปอ
แมนราชทูต จากเรือมกุฎราชกุมาร ขึ้นไป
บนเกาะ พิภพที่พลับพลาปลูกใหม่ มีทหารแถว
รับเข้าแตร สรรเสริญ ขวามือ เพลงเยอรมันตาม
เกียรติยศ แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเครื่องเต็มยศ นายพลทหาร ประทับเครื่อง

ราชอิศริยาภรณ์ นกอินทรีดำของกรุงเยอรมัน
 เสกข์ ออกประทับ พลับพลา พร้อมด้วย สมเด็จพระ
 พระบรมโอรสาธิราช พระบรมวงษานุวงศ์
 ข้าราชการแต่งเต็มยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 พร้อมกัน ทหารเข้าแถวสรรเสริญบารมี
 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วงษ์ไพบูลย์
 เสด็จมายังว่า การต่างประเทศ นำทูตเยอรมัน
 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท คำรัสพระราชปฏิ
 สันชัวร์ โดยธรรมเนียมตามสมควร เมื่อเสด็จเสวย
 สรรเสริญพระบารมี ราชทูตกรุงเยอรมันกราบ
 บังคมทูลขอเกรส ในการที่จะถวายเครื่องราช
 อิศริยาภรณ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 แดทูลเกล้าฯ ถวายพระราชลัญจณ์ของเฮม
 เปอโรเยอรมัน ซึ่งแสดงความอันไพเราะที่
 ในการที่ส่งเครื่องราชอิศริยาภรณ์ มาเป็น
 พระเกียรติยศ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 แดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราช
 คำรัสตอบ แสดงพระราชหฤทัยยินดีในการ
 ที่เฮมเปอโรเยอรมัน ส่งเครื่องราชอิศริยา
 ภรณ์มา แดเจ้าทรงพระราชหฤทัยยินดี ในการ
 ที่เฮมเปอโรเยอรมัน มีพระราชประสงค์ที่
 จะให้ทางพระราชสัมพันธ์ มิตรไมตรี เจริญ
 สนิทสนมยิ่งขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้ราชทูต
 นำพระราชกระแสไปกราบทูลเฮมเปอโร ว่า
 เฮมเปอโร มีพระราชหฤทัยสนิทสนมในทาง
 พระราชสัมพันธ์มิตรไมตรีอันดี ก็ทรงมีพระราช
 หฤทัย ที่จะให้ทางพระราชไมตรี เป็นไปโดย
 สนิทสนมฉันนี้ แต่มีพระราชดำรัส ถึงทุก
 วันนี้ การค้าขายในกรุงฯ ทพ. ก็ติดขัดกับ
 สินค้ากรุงเยอรมันยิ่งขึ้นแล้ว จึงทรงช่วย
 ให้กรุงเยอรมันมีความวิวัฒนาการโดยลำดับ

แล้วราชทูตเยอรมัน ได้รับพระราช
 ทานพระบรมราชานุญาต ประทับคาราเคร็ง
 ราชอิศริยาภรณ์ นกอินทรีแดงชั้นที่ ๑ ถวาย
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

แล้ว ทรงสวมเครื่องราชอิศริยาภรณ์
 มกุฎสยามชั้นที่ ๑ มหาสุวามรณ พระราชทาน
 แשרแกมเปอแมนเป็นเกียรติยศด้วย แล้ว
 ราชทูตถวายคำนับกลับจากที่เฝ้า เสด็จขึ้น

เวลาค่ำ มีการเลี้ยงอาหารเวลาค่ำ
 พระราชทานเป็นเกียรติยศ แก่ราชทูตเยอรมัน
 กับการเลี้ยงที่ประทับในค่ายหลวง โปรดเกล้าฯ
 ให้พระบรมวงษานุวงศ์ ๑๑ พระองค์ ข้าราชการ
 ๑๐ ท่านไปประชุมในการนี้ เวลา ๒ ทุ่ม
 เศษ ผู้ที่จะเข้าประชุม แดราชทูตเยอรมัน
 เข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ที่ที่ประทับ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แดสมเด็จพระ
 บรมโอรสาธิราช เสด็จประทับโต๊ะเสวย พร้อม
 ด้วยเจ้านายราชทูตข้าราชการนั้น มีแถวเข้า
 ในเวลาเลี้ยงอาหาร เวลา ๔ ทุ่มเศษ เสร็จ
 การประชุม



การลมโภช

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
 เจ้าฟ้าอัยยวงค์เดชาวธ ที่เกาะลีซัง

ด้วยการที่เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ
 เกาะลีซัง ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าลูกยาเธอ
 เจ้าฟ้าอัยยวงค์เดชาวธ ซึ่งทรงพระประชวร
 ครั้งนี้ นับว่าเป็นการมีคุณ ทั้งพระราชประสงค์
 คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงพระสหาย
 ขึ้น ครั้นเมื่อจะเสด็จกลับจากที่นั้น จึงทรง